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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันอังคารที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 
--------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร    ข าคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
14. นายยะโกบ    พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร   ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
19. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นางสมฤดี    สุขบ าเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

 
ผู้ลาประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้ขาดประชุม 
- ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๒. นายอนุสรณ์    พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๓. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๔. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๕. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๖. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร    ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นายวิชัยศักดิ์   ไสยเกตุ  รองปลัดเทศบาล 
3. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.ส านักการศึกษา 
4. นายดิเรกฤทธิ์   ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักช่าง 
5. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
6. นายมนต์ชัย   บุตรมะรัถยา ผู้อ านวยการส านักการประปา 
7. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นางอรนงค์    ชูล าภ ู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายค ามูล    นาสมปอง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
11. นายพันธศักดิ์   ชุมคช  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
12. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
13. นายสมคิด  รักสนิท   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (แทน) รก.ผอ.กองการแพทย์ 
14. นางเกศแก้ว   ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
15. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรช านาญการ 
16. นายปิยพงศ์  จิตต์ประสงค์ 
17. นางสาวสุทิดา จันทวาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
19. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
20. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21. นางขนิษฐา    จันทวาศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
23. นางสาวจันทร์จิรา   บุญถนอม จ้างเหมาธุรการ 
24. นางศรีไพร  อมรการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักด ี จ้างเหมาธุรการ 
26. นายยุทธการ  เกลี้ยงข า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
27. นางศิริวรรณ  จันทวาศ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
28. นางสาวกรกมล ขยันการ  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
29. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว 
30. นายศราวุฒิ  จ้วงเฮ้า  จ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว 
31. นายอดิศร  เปรี้ยวหวาน จ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่านสุเมธ  รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร 
เลขานุการสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช ที่ เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ ขณะนี้สมาชิก
สภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุม โดย 

  มาประชุมขณะนี้ จ านวน ๒๔ คน 
  ลากิจจ านวน - คน 
  ลาป่วย – คน 
  มาสาย – คน 

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจ าที่นั่งประธานเพ่ือ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรียน ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายก      
    เทศมนตรี นครนครศรี ธ รรมราช  ท่ านสมาชิ กสภา เทศบาลนคร              
    นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม กระผม ขอเปิดการประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.    
    2564 และจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับ
    ต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    อ่านประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอเชิญครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
    ขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเรียกประชุมสภา    
    เทศบาล นครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
................................................ 

  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 มีก าหนด     
ไม่เกิน 30 วัน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564       
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

   ประกาศ ณ วันที่   16   สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

                                                                (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 
       ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล   นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
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นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจ าปี      
    พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง     
    ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท า       
    รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจ
    รายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภานครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
    สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    (ชั้น 5) ไปแล้ว  
  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไข

ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
  ไม่มีนะครับ  ดั งนั้ น เมื่ อไม่มีท่ านสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้
โปรดยกมือ ครับ 

  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้ จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ ครบ          

องค์ประชุม เห็นชอบ จ านวน ๒๓ เสียง ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด งดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้ เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 
    23  สิงหาคม 2564  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นะครับ  
     ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่มีนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  5.1 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ

 เทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช 5.1 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ
    สาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รายงานต่อสภาเทศบาลนคร       
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
     ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการ
    การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ขอความ
    ร่วมมือเทศบาลให้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง       
    โดยด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผล จ านวน 3 แบบหลัก ได้แก่  
     ๑. แบบรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป (แบบเทศบาล 1) 

    2. แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ (แบบเทศบาล     
    2 - 1 ถึง 2 - 6) จ านวน 6 แบบ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการ 
    จัดบริการสาธารณะ จ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 
      ด้านที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
      ด้านที่ 2  ด้านการผังเมือง  

     ด้านที่ 3  ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพ
         ชีวิต 

      ด้านที่ 4  ด้านการศึกษา  



๗ 
 

      ด้านที่ 5  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
          สงบปลอดภัย 
     ด้านที่ 6  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพการ
        ท่องเที่ยว และการลงทุน 
     ด้านที่ 7  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม 
     ด้านที่ 8  ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
        ชาวบ้าน และโบราณสถาน  

      3. แบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
     จัดบริการสาธารณะ (แบบเทศบาล 3)  

    ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะท างานประเมิน
    มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ที่ 2348/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการ       
    จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินผล (โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563) แล้วน าข้อมูลในแต่ละด้านที่คณะท างานรวบรวมเสร็จ    
    เรียบร้อยแล้ว มาลงบันทึกในโปรแกรมระบบประมวลผลที่เว็บไซต์ของ    
    ส านักงาน ก.ก.ถ. แล้วเสนอให้ผู้บริหารทราบ  

    ซึ่งกระผมในฐานะนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ลงนาม
    ในประกาศรายงานผลการ ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
    ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 
    กันยายน พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินฯ    
    ดังกล่าวและรายละเอียดผลการประเมินฯ ปรากฏตามเอกสาร ที่ได้แจ้งให้
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกท่านแล้ว  
     จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับทราบต่อไป 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับทราบ นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 

  ญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 269,700.- บาท (สองแสนหกหม่ืนเก้าพัน
 เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 6.1 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 256๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน        
    269,700.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)     



๘ 
 

   ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง 
   ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน        
    ตามระเบียบวาระที่จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ โดยขอ มอบหมายให้
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติต่าง ๆ แทน         
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในการประชุมสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ ดังต่อไปนี้
     1. นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร 
    นครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติที่ 6.8 และญัตติท่ี 6.13  

   2. นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระที่ 
    6 ญัตติที่ 6.3 ญัตติที่ 6.4 ญัตติที่ 6.7 และญัตติท่ี 6.10 

   3. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร         
    นครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
    ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติที่ 6.1 ญัตติที่ 6.2 ญัตติที่ 6.5 ญัตติที่ 6.6 
    และญัตติท่ี 6.14 

   4. นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    น าเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระที่ 
    6 ญัตติที่ 6.9 และญัตติท่ี 6.11 

    
      
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

 
 
ที ่นศ 52001/5009      ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน นศ ๘๐00๐ 

        22  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี น าเสนอญัตติต่าง ๆ แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภา   
        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ดังความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ข้าพเจ้า จึงขอมอบหมายให้ 
1. นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติที่ 7.1 
2. นายภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช น าเสนอญัตติแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติที่ 7.3 และ 7.4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               กณพ  เกตุชาติ 
            (นายกณพ  เกตุชาติ) 

                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

  
     ในญัตติที่ 6.1 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
    ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 269,700.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพัน  
    เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร 
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทนครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 



๑๐ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
 

                                     ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000  

            2๐  กันยายน 256๔ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         
จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๗๗,๓๘๔ บาท 
ขอโอนลด จ านวน ๒๖๙,๗๐๐ บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น  จ านวน  ๒๖๙,๗๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๓๑,๒๐๐ บาท จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาด 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท จัดซื้อ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิ ทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด 



๑๑ 
 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน  ๒๖๙,๗๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนเก้าพัน    
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                        (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

ทั้งนี้  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๖๓  หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ              ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
 เป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 269,700.- บาท (สองแสน
 หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   



๑๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน          
    269,700.-  บาท (สองแสนหกหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

  ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ส านักช่าง เป็นเงิน 12,290,000.- บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหม่ืน
 บาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
    ส านักช่าง เป็นเงิน 12,290,000.- บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่น
    บาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.2 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี          
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 
    12,290,000.- บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)นี้ กระผม
    ขออนุญาตมอบหมายให้ท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 



๑๓ 
 

ญัตติ 
         ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
          ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
          จ.นครศรีธรรมราช  80000 

        ๑๗   กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ ส านักช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 223,360,100 บาท คงเหลือ 44,997,832.37 บาท     
ขอโอนลด จ านวน 2,500,000 บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 4,000,000 บาท คงเหลือ 3,462,346.52 บาท     
ขอโอนลด จ านวน 2,403,800 บาท 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
  โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า จ านวน 8,900,000 บาท คงเหลือ 
7,386,200 บาท ขอโอนลด จ านวน 7,386,200 บาท 

  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 12,290,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)   
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 10,000,000 บาท 
  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 998,000 บาท   
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 
1,292,000 บาท 
  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 12,290,000 บาท (สิบสองล้านสองแสน
เก้าหม่ืนบาทถ้วน)   



๑๔ 
 

  (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือให้การบริการประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27       
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน       
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                       (ลงชื่อ)        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่  ส านักช่าง เป็นเงิน 12,290,000.- บาท (สิบสองล้าน
    สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 



๑๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      
    2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักช่าง เป็นเงิน 12,290,000 บาท 
    (สิบสองล้านสองแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
      
     ญัตติที่ 6.3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 6,641,700.- บาท (หกล้านหกแสนสี่หม่ืน
    หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่  6.3 ขอเสนอญัตติ เ รื่ อ ง  ขออนุมัติ โอนเงิ น       
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น     
    รายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 6,641,700.- บาท (หกล้านหกแสน
    สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน        
    ญัตติที่ 6.๓ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย      
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านัก     
    การศึกษา เป็นเงิน 6,641,700.- บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน   
    เจ็ดร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง                 
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุ ง  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช  ได้ รั บมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร          
    นครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะ
    ขอกราบเรียนต่อไปนี้ 



๑๖ 
 

 
ญัตติ 

        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช   80000 

          ๑๕  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น 
        รายการใหม่  ส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  จ านวน 223,360,100 บาท  คงเหลือ  44,997,832.37 บาท             
ขอโอนลด จ านวน 6,641,700 บาท  
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 6,641,700 บาท (หกล้านหกแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 
  1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
105,000 บาท จ านวนเงิน  105,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท จ านวนเงิน  44,000 บาท  จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางฯ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 1,200 เครื่อง ๆ ละ 5,300 บาท จ านวนเงิน 
6,360,000 บาท  จัดซื้อตามราคาทอ้งตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม       
ฉบับที่ 13 หน้าที่ 18  ล าดับที่ 7 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
 



๑๗ 
 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 รายการ 
   1. โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก แบบ A4 ระดับประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท  
จ านวนเงิน 47,400 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 10 หน้าที่ 107  ล าดับที่ 48 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
  2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 
   1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  18,900 บาท จ านวนเงิน 
37,800 บาท  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 5 (รายละเอียดแนบท้าย
ญัตตินี้) 
  2. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท จ านวนเงิน 47,500 บาท 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  หน้าที่ 18  ล าดับที่ 6 (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  จ านวน 6,641,700 บาท (หกล้านหกแสนสี่หม่ืน      
หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลด และเพ่ือใช้ในปฏิบัติงานของส านักการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนข้างห้องนายก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
และใช้ในการปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

    ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
           ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      (ลงชื่อ)     กณพ เกตุชาติ       ผู้เสนอ    
          (นายกณพ เกตุชาติ) 
                                                         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

 



๑๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
 เป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 6,641,700.- บาท (หกล้าน 
 หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันทอ์นุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการศึกษา เป็นเงิน 6,641,700.- 
    บาท (หกล้านหกแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 
   

  ญัตติที่ 6.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท (สี่แสน      
 ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 



๑๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่  6.๔ ขอเสนอญัตติ เรื่ อ ง  ขออนุมัติ โอนเงิน
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น     
    รายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท    
    (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่    
    6.๔ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และ
    งบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นี้ 
    กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุ ง  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรี ธรรมราช ได้ รั บมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนคร          
    นครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะ
    ขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
              
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

          15  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



๒๐ 
 

  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 223,360,100 บาท คงเหลือ 44,997,832.37 บาท 
  ขอโอนลด 456,000 บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน  456,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 รายการ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน 
จ านวน 80 ตัว ตัวละ 5,700 บาท  เป็นเงิน 456,000 บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางฯ ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 1 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 456,000 บาท (สี่แสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการโอนลดซื้อทดแทนของเดิม ซึ่งช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

ทั้งนี้ เพือ่ให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน      
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
      (ลงชื่อ)      กณพ เกตุชาติ      ผู้เสนอ  
       (นายกณพ เกตุชาติ) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  



๒๑ 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่าย
 เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท 
 (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอไดโ้ปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    
    เป็นเงิน 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 
     ญัตติที่ 6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน       
    269,700.- บาท (สองแสนหกหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๕ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 269,700.-  บาท 
    (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
 
 
 



๒๒ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่   
    6.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ   
    พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 269,700.- บาท (สองแสน      
    หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่าน 
    ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ
    แทนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย   อรุณสุวรรณกร         เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติ  ผมนายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร             
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
 

                                     ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000  

         ๒๐   กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ของส านักปลัดเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔         
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ของส านักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์            
จ านวน ๑๕ รายการ จ านวน ๒69,๗๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อในหมวดค่าครุภัณฑ์                
แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๔ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๑๕ รายการ จ านวน ๒69,๗๐๐ บาท  (สองแสน    
หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

 



๒๓ 
 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้   
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ     
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
      (ลงชื่อ)      กณพ เกตุชาติ      ผู้เสนอ  
       (นายกณพ เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้  
 ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัดเทศบาล 
 เป็นเงิน 269,700.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)     
 ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2564  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 269,700.- บาท (สองแสนหกหม่ืน 
    เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 6.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง เป็นเงิน 35,114,700 
    บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๖ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง เป็นเงิน 35,114,700 บาท 
    (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  
    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ได้แถลงญัตติต่อสภา       
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่    
     6.๖ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง เป็นเงิน 35,114,700 บาท (สามสิบห้าล้าน
    หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมาย    
    ให้ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร         เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร             
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช ได้ รั บมอบหมายจาก           
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 



๒๕ 
 

ญัตติ 
         ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
          ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
          จ.นครศรีธรรมราช  80000 

          ๒๐  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
 ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 12 
รายการ จ านวน 534,300 บาท และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ จ านวน 
34,580,400 บาท รวมทั้งสิ้น 35,114,700 บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

  เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์    
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
ในเขตเทศบาล แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 12 รายการ จ านวน 534,300 บาท และหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ จ านวน 34,580,400 บาท รวมทั้งสิ้น 35,114,700 บาท 
(สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน    
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
      (ลงชื่อ)      กณพ เกตุชาติ      ผู้เสนอ  
       (นายกณพ เกตุชาติ) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 

 



๒๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบ

 อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยัง
 มิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักช่าง     
 เป็นเงิน 35,114,700 บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน    
 เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
    ส านักช่าง เป็นเงิน 35,114,700 บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสน     
    หนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

   ญัตติที่ 6.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา เป็นเงิน 10,503,800.- 
 บาท (สิบล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๗ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา เป็นเงิน 10,503,800.- บาท 
    (สิบล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ      
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 6.๗  
    ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ส านักการศึกษา เป็นเงิน 10,503,800.- บาท (สิบล้านห้าแสนสามพัน       
    แปดร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง   
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่ านภาวิ นทร์  ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนาย ภาวินทร์   ณ พัทลุ ง           
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช 80000 

          17  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ 
        ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 17 
รายการ จ านวน 10,503,800 บาท (สิบล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 



๒๘ 
 

    เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อในหมวดค่าครุภัณฑ์ แต่ไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     
ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 17 รายการ เป็นเงิน 10,503,800 บาท        
(สิบล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน      
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            ลงชื่อ   กณพ  เกตุชาติ     ผู้เสนอ 
             (นายกณพ  เกตุชาติ) 
              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ

 กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้  
 ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการศึกษา เป็นเงิน 
 10,503,800.- บาท (สิบล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอได้
 โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
 
 



๒๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านัก
    การศึกษา เป็นเงิน 10,503,800.- บาท (สิบล้านห้าแสนสามพันแปดร้อย
    บาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่  6.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ      
    รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการประปา เป็นเงิน 2,324,600.- 
    บาท (สองล้านสามแสนสองหม่ืนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๘ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการประปา เป็นเงิน 2,324,600.- 
    บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  
    เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา     
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่    
    6.๘  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ของส านักการประปา เป็นเงิน 2,324,600.- บาท (สองล้าน
    สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช         
    ไดแ้ถลงญัตติแทน ครับ 
 



๓๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล   รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล              เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล             
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 

ญัตติ 
                            ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        1082 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช 80000 

          10  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักการประปา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ และหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 2,324,600.-บาท (-สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พัน  
หกร้อยบาทถ้วน-)  

  ตามที่ส านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น ปรากฏว่าไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก 

   ดังนั้น ส านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 
รายการ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 2,324,600.-บาท (-สองล้าน
สามแสนสองหม่ืนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายญัตตินี ้

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข   
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
 



๓๑ 
 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ  กณพ  เกตุชาติ  ผู้เสนอ 
            (นายกณพ  เกตุชาติ) 
            นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ

 กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้  
 ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักการประปา    
 เป็นเงิน 2,324,600.- บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อย    
 บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 



๓๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
    ส านักการประปา เป็นเงิน 2,324,600.- บาท (สองล้านสามแสน    
    สองหม่ืนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 
    330,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๙ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 330,000.- บาท 
    (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่ 
    6.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี        
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 330,000.- บาท        
    (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ ท่านวงศ์วชิร  
    โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านวงศ์วชิ ร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์       
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช ได้ รั บมอบหมายจาก           
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                        15   กันยายน   ๒๕64 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้  
        ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                            
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 1 รายการ จ านวน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ แต่ไม่
สามารถ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ จ านวน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน           
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)              
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน             
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

       ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

                                                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                     (ลงชื่อ)             กณพ เกตุชาติ           ผู้เสนอ 

                                                                 (นายกณพ เกตุชาติ) 
                              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  



๓๔ 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้  
ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขอได้
โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสาม
    หม่ืนบาทถ้วน) 

 
     ญัตติที่ 6.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่าย
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 
    456,000.- บาท (สี่แสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๑๐ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท        
    (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอเชิญครับ 
 



๓๕ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่    
    6.๑๐  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท       
    (สี่ แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)นี้  กระผมขออนุญาตมอบหมายให้               
    ท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ
    แทน ครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่ านภาวิ นทร์  ณ พัทลุ ง รองนายก เทศมนตรีนคร 
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภาวินทร์  
    ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจาก     
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
              
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

          15  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 1 รายการ จ านวน 456,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ จ านวน 456,000 บาท              
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายบัญญัตินี้) 



๓๖ 
 

   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (ลงชื่อ)            กณพ เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
                  (นายกณพ เกตุชาติ) 

                 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ

 กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อ
 หนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และ
 งบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอได้
 โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 
 



๓๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหม่ืน
    หกพันบาทถ้วน) 
    
     ญัตติที่ 6.11 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป      
    เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน       
    3,898,000.- บาท  (สามล้านแปดแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 3,898,000.- บาท (สามล้าน
    แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอเชิญครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่    
    6.๑1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 3,898,000.- บาท  (สามล้าน      
    แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นี้  กระผมขออนุญาตมอบหมายให้      
    ท่านวงศ์วชิร   โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ
    แทน ครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์   รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท ์    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรี ธรรมราช ได้ รั บมอบหมายจาก           
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 



๓๘ 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง 
        อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
        ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
จ านวน ๓,๘๙๘,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   จึงมีความจ าเป็นต้องกัน
เงินไปอีกหนึ่งปี 

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ที่ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑ รายการ จ านวน ๓,๘๙๘,๐๐๐ บาท 
(สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ทั้งนี้เป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
   
      ลงชื่อ      กณพ  เกตุชาติ     ผู้เสนอ 
     (นายกณพ  เกตุชาติ) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๓๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ

 กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้   
 ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสวัสดิการสังคม 
 เป็นเงิน 3,898,000.- บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขอได้
 โปรดยกมือ ครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 3,898,000.- บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหม่ืน
    แปดพันบาทถ้วน) 

 

 

 

  



๔๐ 
 

  ญัตติที่ 6.12 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
 รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
 กองการแพทย์ เป็นเงิน 5,783,300.- บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืน
 สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๑๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอก
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้
    ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการแพทย์ เป็นเงิน          
    5,783,300.- บาท   (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    ขอแถลงญัตติที่ 6.12 เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณราย     
    จ่ายเงินนอกงบประมาณ - เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ที่ยัง
    มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการแพทย์ เป็นเงิน 
    5,783,300.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  
    รายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 
 

 ญัตติ 
                                                                              ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
              ถนนราชด าเนิน  ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

15  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กองการแพทย ์

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการแพทย์ 
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 15 รายการ และหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   5,783,300.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพัน
สามร้อยบาทถ้วน)   

  เนื่องจากกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด         
ค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๔๑ 
 

  ดังนั้นกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 15 รายการ และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,783,300.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อย   
บาทถ้วน)  (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  
   โดยเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   “ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบ ารุง ให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

(1) ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
(2) ค่าวัสดุทางการแพทย์และวัสดุอ่ืนใดของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
(3) ค่าตอบแทนทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ข้าราชการ ลูกจ้างหรือ 

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น 
(5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 

ฯลฯ 
  การใช้จ่ายเงินบ ารุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ” 
  “ข้อ 9 การรับส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน               
ให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน            
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕           
การกันเงิน ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี         
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ            ผู้เสนอ 
                        (นายกณพ  เกตุชาติ)                              

                                                     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะขอ    
    อภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ

 กันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงินบ ารุง ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายในปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 กองการแพทย์ เป็นเงิน 5,783,300.- บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสน
 แปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ – เงิน
    บ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปจ่ายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการแพทย์ เป็นเงิน 5,783,300.- บาท    
    (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

 



๔๓ 
 

  ญัตติที่  6 .13 ขอเสนอญัตติ เ รื่ อง  ขออนุ มัติขยายเวลา          
 เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักการประปา เป็นเงิน 
 900,000.- บาท  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๑๓ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2565 ส านักการประปา เป็นเงิน 900,000.- บาท ขอเชิญท่าน     
    กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่    
    6.๑๓  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านัก
    การประปา เป็นเงิน 900,000.- บาท นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช         
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล   รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล       เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล        
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตติ 
                            ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        1082 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช 80000 

          10  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักการประปา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะกิจการ กิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          



๔๔ 
 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ปรับปรุงระบบSCADA ณ โรงกรองน้ าประตูชัย 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 900,000.-บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)  

  เนื่องจากการปรับปรุงระบบ SCADA จ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะในการ
เข้าตรวจสอบระบบและประมาณการค่าใช้จ่าย จึงจ าเป็นต้องขยายเวลาเบิกจ่ายไปอีก 1 ปี 

  ดังนั้น ส านักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท       
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ปรับปรุงระบบ
SCADA ณ โรงกรองน้ าประตูชัย จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 900,000.-บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)           
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 แก้ไข    
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี   
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี      
ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  ลงชื่อ  กณพ  เกตุชาติ  ผู้เสนอ 
  (นายกณพ  เกตุชาติ) 

  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
 



๔๕ 
 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบ         
 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักการประปา 
 เป็นเงิน  900,000.- บาท ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                    
    ส านักการประปา เป็นเงิน 900,000.- บาท 

 
     ญัตติที่ 6.14 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบ     
    ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ส านักช่าง 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 6.๑๔ ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบ
ประธานสภาเทศบาล  ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช       
    ส านักช่าง ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติที่     
    6.๑๔  ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ
    ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักช่าง นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้
    ท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 



๔๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ให้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน        
     ผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติ       
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 

ญัตติ 
        ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
             ถนนราชด าเนิน ต าบลคลัง อ าเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

   ๑๐  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
        ส านักช่าง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ           
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้การโอนสินทรัพย์
ที่ ได้จากการใช้งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุง และพัฒนาสวนสมเด็จ                         
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาดสะพาน 
ต าบลนาเคียน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561          
ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จ านวน 1 รายการ คือ รหัสทรัพย์สิน 100000000792 วันที่ได้มา            
19 มีนาคม 2562 ชื่อทรัพย์สิน ปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวทางกว้าง 9.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร ความยาว 36 เมตร 
พร้อมปรับปรุงถนนเชิงลาดสะพาน ต าบลนาเคียน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช            
ราคาทุนวันที่ ได้มา 8,270,000.00 บาท ค่าเสื่อมสะสม 358,709.54 บาท ราคาตามบัญชี 
7,911,290.46 บาท อายุการใช้งานเต็ม 50 ปี คงเหลือ 48 ปี 7 เดือน 

  ดังนั้น ส านักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน          
จากการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการใช้งบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 



๔๗ 
 

  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 “กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ          
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรั บเอาพัสดุ            
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไป          
ตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง            
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ” 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป 
        

   ขอแสดงความนับถือ 
 
       ลงชื่อ          กณพ  เกตุชาติ        ผู้เสนอ 
          (นายกณพ  เกตุชาติ) 
         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบรับมอบ
    ทรัพย์สินที่ เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช        
    ส านักช่าง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    เห็นชอบ จ านวน 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 
 
 



๔๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบเป็น
ประธานสภาเทศบาล  เอกฉันท์รับมอบทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
    นครศรีธรรมราช ส านักช่าง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะน าเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ   
     ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ครับ  
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านกณพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ท่านปลัดชาคร  ไอยศูรย์ ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อ านวยการกอง     
     หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจิณณ์ชยุต  
    สาราพฤษ  ครับ วันนี้ในฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ ๓ การน าปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและ
    องค์กรต่าง ๆ เข้าสู่สภา นั่นคืออีกบทบาทหน้าที่ หนึ่งของสมาชิกสภา     
    เทศบาลทุกท่านนะครับ วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ปัญหาที่พ่ีน้องได้ฝากกระผมมา    
    ขออนุญาตที่จะฝากชื่นชมจากพ่ีน้องภาคประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ถึง
    การท างานของท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชดร.กณพ เกตุชาติ 
    และรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 ท่านที่ทุ่มเทแรงกาย
    แรงใจการท างานทั้ง 7 วันไม่มีวันหยุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานทุกกอง 
    ทุกส่วนราชการ ท างานกันอย่างเต็มที่ และตลอดจนเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่
    มีภาพสื่อออกไป สะท้อนกลับมาจากเสียงของประชาชนในการท างานที่
    เต็มที่ เต็มก าลังการประสานงานของพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลทุกเขต    
    เป็นเสียงชื่นชมจากพ่ีน้องภาคประชาชน นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่พ่ีน้อง
    ประชาชนได้ฝากผมมาเป็นความกังวลของพ่ีน้องที่อยู่ริมฝั่งคลองหลังสถานี
    รถไฟ ตั้งแต่สะพานท่าเรียน ลงไปถึงหลังวัดศรีทวี ผมเองด้วยความกังวล
    ของพ่ีน้องประชาชนว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูน้ าที่ก าลังจะมาถึง ผมได้ลงไป
    ส ารวจพื้นที่ตามค าร้องของพ่ีน้องประชาชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีการ
    ส ารวจตั้งแต่สะพานท่าเรียน ลงมาถึงบริเวณซอย 17 ติดกับ 



๔๙ 
 

    ชุมชนนอกโคก พบว่ามีเศษวัสดุ วัชพืชขึ้นอยู่สองริมฝั่งคลองประปรายกันไป 
    ตั้งแต่ซอย 17 ถึง ซอย 12 มีวัชพืชขึ้นเต็มล าคลอง ตั้งแต่ซอย 11 ถึง 
    ซอย 12 ที่ซอย 11 ลงไปถึงหลังบริเวณคอนโดภัสรศิริ ก็จะมีวัชพืชขึ้น   
    สองฝั่งคลองเช่นกัน และจะมีปัญหาอีกจุดหนึ่งคือ บริเวณสามแยกน้ า      
    บรรจบระหว่างสะพานยาวมาบรรจบกับทางแยกไปคลองเตย ที่จะไปหลัง
    สนามกีฬา ชุมชนมะขามชุม และลงมาทางสะพานศรีทวี จุดนั้นจะมีปัญหา
    ใหญ่อีกปัญหาหนึ่งคือ เป็นศูนย์รวมของน้ า จะมีเศษวัสดุมากองกันยาวนาน
    จนเกิดวัชพืชขึ้นเป็นเกาะกลาง  ท าให้ขวางทางน้ า ปัจจุบันน้ าก็จะเบี่ยงสาย
    มากระทบตลิ่งของชาวบ้าน กระผมใคร่ที่จะขออนุญาตสอบถามและขอ
    อนุญาตให้ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในการ       
    ขุดลอกคูคลอง ขุดลอกวัชพืช ขุดลอกเกาะกลางที่ออกไปเพ่ือเป็นการ      
    เร่งระบายปัญหาน้ าที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ ครับ ต่อไปขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ของท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เมื่อวานนี้
    ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในทุกหน่วยงานของเทศบาล  ในเรื่อง
    ของการเตรียมการปัญหาอุทกภัย ได้มีการซักซ้อมในทุกหน่วย เริ่มตั้งแต่   
    เรื่องของการเตือนภัยที่สถานีสูบน้ าท่าใหญ่ เมื่อมีการเตือนภัยแล้ว        
    อีก 4 ชั่วโมงน้ าจะมาถึง จะได้มีการซักซ้อมในส่วนของฝ่ายป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณภัย ซักซ้อมในส่วนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมด    
    ที่จะเปิดเป็นศูนย์ พักพิง และในส่วนของการป้องกัน คือการขุดลอกคูระบายน้ า
    ในเมืองและการขุดลอกของล าคลองนั้นก็ได้มีการซักซ้อมและรายงานผล
    การปฏิบัติงาน ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ 
    พูดถึงนั้น การลอกคลองตั้งแต่ท่าเรียนจนถึงซอย 17 จากซอย 17 ถึงซอย 
    12 ครับ นี่เป็นการไล่จากทางทิศใต้ขึ้นมาทางทิศเหนือ และมาถึงที่หัวโค้ง
    วัดศรีทวี ซึ่งเป็นจุดบรรจบของล าน้ าที่มาจากคลองเตย เพื่อจะมุ่งตรง ไ ป สู่
    คลองท่าโพธิ์  ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงาน       
    ในที่ประชุมแล้ว ผมจึงขอมอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และ     
    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อภิปรายในส่วนของ    
    รายละเอียดให้กับสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับทราบ
    ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ครับ 

 



๕๐ 
 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
    นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช      
    ตามนโยบายท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่ให้มีการเร่งรัด   
    ในเรื่องของการขุดลอก ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคูระบายน้ าต่าง ๆ และ   
    ท่อคอนกรีตต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน ในส่วนที่      
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตั้งเป็นค าถาม และต้องการค าตอบนะครับว่า   
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา
    ตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีฯ รับต าแหน่งนะครับ มีการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน 
    เว้นวันหยุดราชการที่เป็นหน้าที่ปกติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
    ที่มีทีมที่ลง เรียกว่าทีมลงคลอง นะครับ ได้ลงคลองอยู่ทุกวัน วันนี้ก็ได้     
    ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่คลองท้ายวัง บางท่านไม่ทราบคือว่าอยู่แถวสหกรณ์     
    การเกษตรอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อยู่แถวศาลากลางจังหวัด        
    นครศรีธรรมราชก็มีการลงงานอยู่  ไล่เรียงมาตามล าดับ ส่วนที่ท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลได้กรุณาอภิปราย เมื่อวานได้มีการรายงาน ในเรื่องของคลองแดง
    บริเวณนั้นมีผักตบชวาเป็นจ านวนมากจะมีการเร่งรัดเพ่ือด าเนินการตามความ
    จ าเป็น ถ้าหากจุดไหนที่จ าเป็นต้อง ใช้เครื่องจักร ก็อาจจะต้องมีการจัดซื้อ
    จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป นะครับ แต่ในส่วนที่เราท างานอยู่ก็ยังคงท า
    อยู่ทุกวัน คิดว่าในส่วนชุมชนนอกโคก ตั้งแต่ซอย 11 จนถึงซอย 18      
    โดยประมาณ คาดว่าคงจะได้รีบด าเนินการ เพ่ือจะได้เร่งรัดให้เสร็จภายใน
    เดือนตุลาคม และจะได้ช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าขังต่อไป      
    ในอนาคต ขอบคุณครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
     ต่อไปขอเชิญร้อยโทวิโรจน์ วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 

ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม     
    ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
    เขตเลือกตั้งที่ 4 กระผมมีเรื่องที่จะปรึกษาท่านประธานสภาเทศบาล    
    ผ่านไปยังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เรื่องเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน 
    เสาที่มีรูปสิบสองนักษัตร นะครับ โดยเฉพาะที่ถนนกะโรม เมื่อสมัยเกิด   
    ภัยพิบัติพายุปาบึก มีเสาดังกล่าวล้มอยู่หลายต้น โดยเฉพาะในเขต 4     
    ถนนสายกะโรม  ล้มอยูจ่ านวนหลายต้น โดยเฉพาะพิกัดที่หน้าโรงเรียนนคร
    อาชีวะหรือหน้าร้านโรตีแม่ฉลวย จุดนั้นมีเสาล้มอยู่ ที่เก็บไปแล้วนะครับ    
    3 ต้น ติดต่อกัน และเป็นทางยูเทิร์นด้วย แสงสว่างไม่เพียงพอ ตอนกลางคืนมืด
    ผมอยากทราบว่า เสาสิบสองนักกษัตรที่ล้มนั้น ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ท าไม  
    ไม่มีการซ่อมแซมและติดต้ังใหม ่ผู้บริหารสมัยที่ผ่านมาไม่ได้มีการซ่อมแซม 
 



๕๑ 
 

           ผมขอฝากผู้บริหารชุดปัจจุบันช่วยส ารวจ และหากมีเสาที่ซ่อมแซมได้เพ่ือน าไป
    ติดตั้งใหม่ ประชาชนสอบถามผมมาในเรื่องนี้ ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบกรุณา    
    ไปส ารวจ และในจุดที่ส าคัญ ๆ ให้เพ่ิมแสงสว่าง ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่าน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม
ประธานสภาเทศบาล  ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน         
    ในค าถามนี้ได้มีการประชุมในส่วนของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ      
    ไปบ้างแล้ว ผมจึงขอมอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ และท่าน     
    ผู้อ านวยการส านักช่าง ได้ให้รายละเอียดต่อสภาเทศบาล แห่งนี้ ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรียนเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรรกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช      
    ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้สอบถามเรื่องที่     
    เกี่ยวกับเสาไฟประติมากรรม ซึ่งช ารุดเสียหายมาในหลายวาระที่ผ่านมา    
    ไม่ว่าจะเรื่องปาบึก ไม่ว่าจะเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ ประเด็นแรก ผมขอชี้แจง
    ให้ทราบว่าเสาประติมากรรมที่ เสียหายที่ทางส านักช่างได้เก็บกลับไป     
    เป็นการเสียหายที่ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้อีก เพราะโครงสร้างเป็น     
    เหล็กหล่อและตัวประติมากรรมที่อยู่บนยอดเสาคอหัก โค่นล้มลงมาและ
    แตกหักเสียหาย ซึ่งเราไม่สามารถที่จะท าการซ่อมแซมได้ การที่จะมาติดตั้ง
    ใหม่ถ้าจะให้เหมือนเดิม มีประเด็นเดียว คือต้องจัดซื้อใหม่ นะครับ จากการ
    ที่ได้พูดคุยปรึกษาหารือในทีมบริหาร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เรามี    
    ความเห็นทีว่่าเราคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเสาไฟ ในส่วนที่เสียหายอาจจะ
    ต้องมีการย้ายในบางเสาเพ่ือที่ให้เหมือนกันในแต่ละเกาะ ในเบื้องต้นผมขอ
    เรียนให้ทราบว่าเราคงจะต้องใช้เสาที่เป็นแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
    ลักษณะเป็นเสาเซฟเว่อร์ เสารีด ซึ่งความแข็งแรงได้มาตรฐาน ส านักช่างจะ
    ขอรับเรื่องนี้ ไว้เร่งรีบด าเนินการ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
    ที่ช่วยทักท้วง ช่วยน าเรื่องนี้เข้ามาในที่ประชุม ท าให้มีโอกาสได้ชี้แจง       
    ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 
 
 



๕๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ที่จะเสนอข้อคิดเห็น
    อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่ ขอเชิญนะครับ   
     ขอเชิญท่านชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
    ขอเชิญครับ 
 
นายชยากร  ข าคม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
    ผมนายชยากร  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต     
    เลือกตั้งที่ 2 อยากจะขอหารือท่านประธานสักสองสามนาที เรื่องของ     
    ห้องน้ าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ชุมชนท่าช้าง ซึ่งอยู่หลังโรงละคร
    เรื่องนี้ชาวบ้านได้ฝากผมมาตั้งแต่ตอนหาเสียงว่าได้มีการทิ้งร้างมานาน 
    เพราะว่าโซนนั้นเป็นโซนที่แถวเครื่องถม ร้านค้าหลายร้านเค้าได้รับความ
    เดือดร้อนว่าห้องน้ าเทศบาลได้ร้างมานาน และผมคิดว่าถ้าเราจะได้ปรับปรุง
    ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผมในฐานะตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลเขต 
    2 อยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าอยากจะให้ด าเนินการ
    โดยเร่งด่วน เพราะร้านเครื่องถมฝากมาหลายครั้งแล้ว ท่านนายกฯ ก็ได้
    รับทราบเรื่องนี ้
     ประเด็นที่ 2 มีเรื่องร้องเรียนมา เครื่องกรองน้ าที่ติดกับห้องน้ าเทศบาล 
    นั่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน เมื่อวานผมได้เข้าไปตรวจสอบกับ ท่านปริญญา  
    ไชยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ร้องเรียนมาว่า ไฟได้ช็อตคนที่มาฉีดวัคซีน
    หลังโรงละคร เกิดจากไฟรั่ว ผมก็ได้ประสานไปยังช่างสุเทพ ซึ่งได้เข้าไป
    จัดการเรียบร้อยแล้ว เข้าไปถอดสายไฟที่หม้อออก เพราะฉะนั้นผมคิดว่า  
    ทั้ง 2 เรื่องนี้ ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าเครื่องกรองน้ าก็
    ไม่สามารถใช้งานได้ และเป็นสิ่งกีดขวาง ไม่สมควรที่จะเอาไว้หาวิธีใดแก้ไข 
    ผมคิดว่าจะได้ผลประโยชน์อย่างยิ่ง และส่วนที่ 2 นี้ ในฐานะตัวแทนของ
    สมาชิกสภาเทศบาลส่วนหนึ่งที่ผมรับผิดชอบอยู่เขต 2 และอีกตัวแทนหนึ่ง 
    ผมเป็นตัวแทนของคนเขต 2 หลังสโมสร ในสมาคมช่างถม เพราะผมก็เป็น
    นักออกแบบมาประมาณ 10 กว่าปี ประชาชนในบริเวณนั้นฝากผมมา  
    เรื่องนี้ผมขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารให้เร่งแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 
    ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 
 



๕๓ 
 

     เรื่องที่ 1 ห้องน้ าสาธารณะที่ชุมชนท่าช้างนั้น จะเปิดบริการให้เร็ว
    ที่สุด เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะที่เทศบาลต้องจัดให้กับประชาชน    
    ในรายละเอียดนั้น ขอมอบให้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     เรื่องท่ี 2 เครื่องกรองน้ าที่ท่าช้าง และหลาย ๆ ที่ในเขตเทศบาลซึ่ง
    มีสภาพทรุดโทรมและไม่สามารถใช้การได้ จนถึงขั้นท าให้เกิดปัญหาในความ
    ปลอดภัยกับพ่ีน้องประชาชน  เทศบาลจะรีบแก้ไขโดยด่วน ในส่วนของ
    ระเบียบปฏิบัตินั้น ขอมอบให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบ และ              
    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ต่อไป ขอเชิญครับ 

 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
    ผมขอขอบคุณท่านชยากร  ข าคม สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เป็นอย่างมากครับ ในเรื่องประเด็นของห้องน้ าในสนามหน้าเมือง ผมทราบ
    ข้อมูลว่ามีการซ่อมแซมล่าสุดเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วในวาระคราวที่    
    ผ่านมา และเปิดให้ประชาชนใช้บริการและมีการให้จัดเก็บค่าบริการใช้     
    ห้องน้ าดังกล่าวที่สนามแบดมินตันของโรงละคร อบจ. ซึ่งในจุดดังกล่าว   
    ผมทราบว่าในช่วงการเดินรณรงค์ มีชาวบ้านสอบถามกันพอสมควรว่าจะท า
    อย่างไรเพื่อให้ห้องน้ าได้ใช้ คาดว่าในปีงบประมาณถัดไปตั้งแต่ ๑ ตุลาคม นี้ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะเข้าไปซ่อมแซมให้ใช้การได้ตาม        
    ค าเรียกร้องของชาวบ้านในแถบนั้น โดยเฉพาะผู้ที่มีร้านค้า ผู้ที่เดินทางไปมา
    ก็จะได้จับจ่ายใช้สอย เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับ ทางกองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็จะรีบด าเนินการเพ่ือให้มีการ
    ซ่อมแซม อันที่จริงแล้วได้มีการหารือกันทีมผู้บริหารถึงจุดนี้แล้วว่าจะ      
    ด าเนินการอย่างไร จะมีผู้รับเหมามาเก็บค่าบริการหรือไม่ หรือจะเปิดให้ใช้
    บริการฟรี ส่วนในตัวของผมเองคาดว่าถ้าเราสามารถให้บริการฟรีกับ     
    ประชาชนทั่วไปได้ ก็มีเรื่องของการจัดการดูแลมาทดแทนเรื่องของการ เ ก็ บ
    ค่าบริการให้กับชาวบ้าน ถือว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของ    
    ผู้อาศัยและบุคคลที่จะมาซ้ือ จับจ่ายใช้สอยในบริเวณดังกล่าว นี่คือประเด็น
    เรื่องของห้องน้ าที่ท่านชยากร  ข าคม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้กรุณา  
    สอบถามมา 
 
 



๕๔ 
 

     ประเด็นที ่2 เรื่องเครื่องกรองน้ าของกองสวัสดิการสังคม อันที่จริง
    แล้ว ผมอยากเรียนให้ทราบว่า เครื่องกรองน้ ามีการจัดท าโดยใช้งบประมาณ
    ผ่านมาหลายทาง แต่ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    ทราบว่ามีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป เช่น โครงการ SML โครงการเศรษฐกิจ
    พอเพียง ซึ่งเงินงบประมาณที่ได้มา ไม่ใช่เงินงบประมาณของเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช หรือจะพูดตามประสากฎหมายโดยตรงว่าไม่ได้เป็น    
    กรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่การรื้อถอน การโยกย้าย 
    หรือการจัดการก็มีระเบียบโดยเฉพาะของแต่ละโครงการ อย่างเช่นผมเอ่ย
    ชื่อว่า โครงการ SML นะครับ หรือโครงการพอเพียง เพราะฉะนั้นผมได้มี
    ค าสั่งเมื่อตั้งแต่เริ่มท างานช่วงแรก ๆ ให้กองสวัสดิการสังคม ไปท าการ     
    ส ารวจเพ่ือที่จะด าเนินการ ถ้าหากรื้อถอนโดยใจความหลักว่า หากจะ      
    รื้อถอนหรือจะโยกย้ายประการใด ต้องให้ชุมชนรับเป็นกรรมสิทธิ์ของ   
    ชุมชนก่อน แล้วมีการประชาคมชุมชนต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือด าเนินการให้
    ถูกต้องตามระเบียบ เทศบาลไม่สามารถจะเข้าไปด าเนินการด้วยตนเอง    
    นะครับ ด้วยระเบียบของทางราชการ ซึ่งคิดว่านี่ก็เป็นข้อมูลคร่าว ๆ ของ
    กองสวัสดิการสังคมที่ได้ด าเนินแล้วนะครับ ผมจะติดตามเร่งรัดเพ่ือที่จะให้
    เกิดความสวยงามแก่บ้านเมือง เพราะบางจุด เช่น ที่อนามัยคูขวาง      
    ซึ่งกองการแพทย์จะไปปรับปรุงสถานที่  เพ่ือที่ ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ     
    ประชาชน ซึ่งมีเครื่องกรองน้ าชุมชนตั้งอยู่นะครับ และผมก็ให้นโยบาย    
    ไปแล้ว คาดว่าภายในเร็ววันนี้จะเร่งด าเนินการให้ถูกต้องระเบียบของทาง
    ราชการ ให้มีการรื้อถอน หรือโยกย้ายต่อไป ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนออีกหรือไม่
     ต่อไปขอเชิญคุณภาคภูมิ  แสงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายภาคภูมิ  แสงแก้ว    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
    ผมภาคภูมิ  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้ง
    ที่ 4 ครับ สังเกตเห็นวันนี้ระเบียบวาระที่ 7 คิวยาวหน่อยนะครับ ถือเป็น
    เรื่องที่ดีนะครับ ตามที่ท่านวีรภัทร  ศิริพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนคร    
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้น าเรียนในคราวประชุมสภาเทศบาล
    ครั้งก่อนหน้านี้ เรื่องถนนหนทาง นะครับ ตรอก ซอกซอย ในพ้ืนที่เขต 4 
    ที่จะต้องแก้ไข ซ่อมแซม นะครับ มี 6 ซอย ดังต่อไปนี้   
     1. ซอยกอกั้ง  
     2. ซอยไสยเจริญ 1/1  
     3. ซอยไสยเจริญ 1/2   
     4. ซอยพลฤทธิ์ 
     5. ซอยประชาพัฒนา 1  



๕๕ 
 

     6. ซอยกะโรม 50  
    ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณ และชมเชยการท างานของท่านนายกเทศมนตรีฯ
    คณะผู้บริหาร ตลอดถึงส านักช่าง ที่รับรู้รับฟังรับทราบ เล็งเห็นถึงปัญหา       
    ความส าคัญและน าไปปฏิบัติเร่งรีบแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องในชุมชน 3 ซอย
    ทันท ีที่ท าแล้ว 3 ใน 6 ซอย ได้แก่  
     1. ซอยกอกั้ง ขณะนี้ได้มีการปรับพ้ืนผิวจราจร แก้ไขปัญหาให้กับ  
    พ่ีน้องประชาชนไปแล้ว  
     2. ซอยไสยเจริญ 1/1 ได้ปรับพ้ืนผิวจราจร แก้ไขปัญหาให้กับ
    พ่ีน้องประชาชนไปแล้ว   
     3. ซอยประชาพัฒนา 1  ได้มีการปรับพ้ืนที่ ลงหินคลุก ให้มีสภาพ
    เป็นถนนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้สัญจรไปอย่างสะดวก 
    เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณครับ  
     ท่านประธานครับ โอกาสนี้ผมใคร่ขอใช้ระเบียบวาระที่ 7 ในการ
    ประชุมครั้งนี้ติดตามทวงถามไปยังอีก 3 ซอยนะครับ ที่ได้เอ่ยชื่อก่อนหน้านี้ 
    ที่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง นะครับ คือ ซอยไสยเจริญ 1/2      
    ซอยพลฤทธิ์  ซอยกะโรม 50 นะครับ ซึ่งผมเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง
    แก้ไข ซ่อมแซม ปรับพ้ืนผิวจราจรนะครับ ก่อนที่หน้าฝนจะมาถึง เพราะ  
    บางซอยที่เอ่ยชื่อนั้น มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อในขณะ เละเทะ บางซอย    
    ไม่เคยมีสภาพที่เป็นถนนด้วยซ้ าไปนะครับ เช่น ซอยพลฤทธิ์ โอกาสนี้จึงขอ
    อนุญาตฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกเทศมนตรีฯ นะครับ         
    ฝ่ายบริหาร กรม กอง ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบนะครับ ได้โปรด
    พิจารณาด าเนินการตามร้องขอ ตามล าดับขั้นตอนต่อไป เพ่ือประโยชน์แก่  
    พ่ีน้องในพ้ืนที่เขต 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อ
ประธานสภาเทศบาล  ซักถาม ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ก่อนอ่ืน
    ต้องขอขอบคุณท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เป็นอย่างสูงนะครับ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและได้รับทราบ
    ความเดือดร้อนของประชาชนก่อนคนอ่ืน เนื่องจากว่าเราอยู่ตรงนั้นและเมื่อ
    เค้าเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนตาม มีความเดือดเนื้อร้อนใจ และได้ท าหน้าที่
    ของสมาชิกสภาเทศบาล ให้เต็มที่ตามที่ประชาชนได้มอบหมายหน้าที่มาใน
    สภาแห่งนี้ ซอยไสยเจริญ 1/2 ซอยพลฤทธิ์ และซอยกะโรม 50 ผมขอ
    มอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ  และท่านผู้อ านวยการส านักช่าง  
    ไดก้รุณาชี้แจงต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 



๕๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน          
    ผมฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
    ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้น าปัญหาเข้ามาเพ่ือให้
    ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในสภาเทศบาลแห่งนี้ นะครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลได้แจ้งมาทั้งหมด 6 ซอย ผมขอชี้แจงรายละเอียดในแต่ละซอย 
    ซ่ึงซอยทีน่่าจะมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุดที่ยังตกค้างอยู่ 3 คือ ซอยพลฤทธิ์ 
    จริง ๆ แล้วมีโปรแกรมที่จะเข้าด าเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต้องกราบ 
    ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับ  
     ประเด็นที่ 1  เนื่องจากเทศบาลมีงานเร่งด่วนในบริเวณกองขยะ
    เข้ามาสอดแทรกเล็กน้อย แต่ก็สามารถจัดการได้แล้ว   
     ประเด็นที่ 2 ที่ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งคือ ทีมงานโยธาและ
    ลาดยางในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนกักตัวไป 7 คน อาจจะมีผลให้งานล่าช้าบ้าง     
    เนื่องจากการแบ่งงานกับที่ซอยชายทุ่ง 1 นะครับ ขณะนี้ได้เข้าด าเนินการที่
    ซอยชายทุ่งแล้ว  ผมคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้ด าเนินการ ซึ่งเป็นลักษณะ
    เดียวคล้าย ๆ กับซอยไสยเจริญ 1/2 นะครับ ที่ ได้เข้าด าเนินการใน      
    ซอยไสยเจริญ 1/1 ไปแล้ว จะรีบเร่งด าเนินการให้ เพราะว่าผมได้ลงพ้ืนที่
    ไปดูด้วยตนเองแล้ว ส่วนอีกหนึ่งซอยคือซอยกะโรม 50 เป็นซอยที่อยู่หลัง
    สถานีดับเพลิงเบญจม ผมก็ได้เข้าไปดูด้วยตนเองแล้วในวันนั้น สภาพถนน    
    ค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะที่สามแยกด้านในเป็นหลุมค่อนข้าง
    ใหญ ่เบื้องต้นได้มอบส านักช่างด าเนินการลงหินคลุกไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว 
    อยู่ในขั้นตอนที่ผมก าลังหารือกับส านักช่างว่า เราจะด าเนินการซ่อมเอง   
    หรือใส่ในงบประมาณ เพราะซอยมรีะยะทางค่อนข้างยาวพอสมควรถึงแม้ว่า
    จะเป็นซอยตัน แต่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่จ านวนมาก ผมขอกราบเรียน
    ท่านประธานไว้ว่าทางผู้บริหารและส านักช่างไม่ได้นิ่งนอนใจในความ     
    เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เราพยายามจัดล าดับความส าคัญในการ
    ท างานในก าลังเครื่องจักรที่เรามีอย่างเต็มความสามารถ และขอรับปากกับ
    สมาชิกสภาเทศบาลว่าเราจะเข้าไปด าเนินการให้ในทุก ๆ จุด ขอบคุณ ครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ที่จะเสนอข้อคิดเห็น
    เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญนะครับ  ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
 
 
 



๕๗ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต
    เลือกตั้งที่ 3 ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้ผมพูดในหัวข้อนี้
     เรื่องแรก เป็นการติดตามความคืบหน้าไปยังฝ่ายบริหาร ซึ่งผมเคย
    ยื่นกระทู้ไว้หลายเดือนแล้ว เรื่องเมรุวัดชะเมา ที่จะไปขอคืนและทางเจ้า
    อาวาสที่ผมเคยไปคุยว่าได้ แต่ต้องมาคุยรายละเอียดอีกเยอะ เรื่องค่าเช่าบ้าง   
    ซึ่งในขณะนี้มันมีความจ าเป็นมากครับ เพราะเป็นช่วงโควิด  ขณะนี้วัด    
    บุญนารอบได้เผาฟรีในรายของโควิด ส่วนมากคนในเขตเทศบาล ทั้งนั้น   
    นะครับ เกือบ 30 รายแล้วครับ ซึ่งถ้าหากเมรุนี้เทศบาลมาด าเนินการเองได้
    หรือไม่ มาปรับปรุงใหม่ก็ยังบริการได้โดยตรง นี่คือเรื่องแรกครับ จึงอยาก
    สอบถามไปยังฝ่ายบริหารนะครับ รู้สึกว่าท่านนายกฯ ในการ ประชุ มค รั้ ง   
    ที่แล้ว ผมจ าได้ มอบให้ท่านรองฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ว่าท่านเจ้าอาวาส
    ว่าอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ และก็จะได้ค าตอบ อย่างไร เพ่ือนสมาชิก
    ก็รอฟัง พี่น้องประชาชนก็รออยู่ และต่อไปถามรวม นะครับ  
     เรื่องที่ 2 เป็นกระทู้เหมือนกัน คือเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
    ที่สี่แยก และท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ ฉัตรชัย   
    อรุณรรณกร ไปด าเนินการนะครับ และท่านรองฉัตรชัย ก็ได้แถลงในที่      
    ประชุมแห่งนี้ว่า 92 % เห็นควรให้ย้าย ส่วนอีก 8 % ให้อยู่ที่เดิม โดยใช้
    งบประมาณจ านวน 100,000 กว่าบาท เรื่องงบประมาณที่จะใช้ผมขอ
    ยกตัวอย่างของคุณใหญ่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การตัด
    ต้นไม้ที่ริมวัดชะเมา ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะมีความสูงและมีขนาด
    ใหญ่คร่อมบ้านปรากฏว่าคุณใหญ่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ได้ขออนุมัติงบประมาณจากท่านนายกเทศมนตรีฯ จ านวน 10,000 กว่าบาท
    ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องที่ค้างคาอยู่ที่ท าได้
    ทันที อยากจะให้ท่านรองฉัตรชัย  ขออนุมัติงบประมาณจากท่านนายกฯ 
    เพราะว่า 100,000 กว่าบาทเอง จะได้หมดปัญหา และจะได้ท างานอ่ืนต่อ 
     เรื่องที่ 3 ทางม้าลาย ที่เจอหน้าสถานีรถไฟถูกปรับ 500 บาท
    ประจ า หน้าบูรพาพลาซ่า หน้าโรบินสันโอเชี่ยน มันเลือนไปหมด และใน
    เขตอ่ืน ซึ่งน้อง ๆ สมาชิกสภาเทศบาล มาบ่นกับผมอยู่หลายคน และท่าน
    รองฉัตรชัย แจ้งว่าจะเสนองบประมาณมาด าเนินการ ก็มาด าเนินการ       
    ได้เลยนะครับท่านนายกฯ ผมว่าท่านนายฯ พร้อมอยู่แล้ว เพราะมันไม่มีทาง
    ม้าลายเค้าโดนปรับ 500 บาท มีความส าคัญส าหรับครอบครัว 
     เรื่องที่ 4 เรื่องเกี่ยวกับค าร้อง ปัจจุบันนี้ค าร้องจะมีส าเนาให้ผู้ร้อง
    ปรากฏว่าของผมนั้น รองนายกฯ จะต้องถามว่า เช่น รองวงศ์วชิร  นะครับ 
    ขออนุญาตพูดเพ่ืองานส่วนรวมนะครับ ว่าขอดูส าเนาค าร้อง ปรากฏว่า    
    ค าร้องเก่า ๆ ที่ตกค้างมีอยู่หลายราย ของเพ่ือน ๆ ก็มีอยู่ ในสมัยแรก ๆ    
    ไม่มีการส าเนาไว้ ซึ่งผมก็ได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าที่รับเรื่อง     
    ว่าขอชื่อ สกุล ผมมี ผมก็ได้เรียนท่านปลัดไว้แล้วเพ่ือจะดึงเรื่องว่า เรื่องนั้น
    เป็นอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าดึงไม่ได้เพราะเซิฟเว่อเราเกือบ 2 ปีแล้ว 



๕๘ 
 

    ไม่มี เสีย จึงขอฝากไปยังฝ่ายบริหาร ท่านปลัดด้วยนะครับ ว่าเซิฟเว่อเราจะ
    ดูข้อมูลว่าในช่วง 3 เดือน ที่แล้ว  4 เดือนที่แล้ว ว่าค าร้องนี้เป็นอย่างไรบ้าง  
    เราไม่มีดึงไม่ได้ เขียนไปก็จบไปถ้าหากไม่มีส าเนา ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญนะครับ
    เรื่องค าร้องที่ตกค้าง  
     ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ปัจจุบันนี้มี Web เรื่องราวร้องทุกข์ท่ี ท่านนายกฯ 
    ได้จัดท าขึ้น และ Web นี้รู้สึกจะเป็นทางด่วน พอท าแล้วจะท าในทันที     
    ท าวันนี้พรุ่งนี้กันเลยนะครับ ในส่วนของท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ     
    ไปท างานบ่อยและรับเรื่องรับร้องเรียนมา ปรากฎว่าเรื่องเก่า ๆ ที่ตกค้าง
    ของเพ่ือน ๆ ก็มีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งผมก็มีค าร้องที่ซอยจันทร์พันธ์ ผมก็
    ได้ลงไปหลายครั้งแล้วทางไลน์ของท่านนายกฯ 37 คน ผมได้มีการถ่ายรูป
    ไว้ทั้งหมด ปรากฏว่ายังไม่ได้ด าเนินการ แต่ของท่านเลขานุการสภาเทศบาล
    ได้แซงคิวไปแล้วนะครับ ของผมนั้นผมจะเขียนให้แต่ชาวบ้านเป็นคนเซ็น   
    นะครับ เพราะว่าเป็นค าร้องของเค้าจริง ๆ ของเพ่ือน ๆ ก็เหมือนกันครับ 
    เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหมันไป 2 เดือนกว่าแล้วครับ และมีเรื่องการติดตั้งไฟ
    แสงสว่างของอาจารย์วรา ซอยระหว่างท่าขนอมกับอู่ไข่ บริเวณนั้นไม่มีไฟ
    ส่องสว่าง ผมว่าเป็นเวลา 4 เดือนแล้วตั้งแต่ที่ได้เข้ามาท างานในสภาเทศบาล     
    เป็นค าร้องแรก ๆ จึงได้ไปค้นหาค าร้องอีก ปรากฏว่าเซิฟเว่อใช้ไม่ได้ ส าเนา
    ผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้ แต่ว่าคนที่ขอนั้นเค้าจ าได้ เห็นผมเมื่อก่อน ผมหลบหน้า   
    คราวนี้เค้าหลบหน้าไม่ค่อยสวัสดีกันแล้วตอนเช้า เพราะคล้าย ๆ กับเค้ารู้สึกว่า
    ค าร้องของเค้าไม่มีความหมายไม่มีความส าคัญ สรุปว่าเรื่องด่วน ก็เรื่อง      
    ตกค้าง ขอให้ท่านรองนายกฯ เสนอท่านนายกฯ เหมือนกับที่คุณใหญ่     
    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เสนอปุ๊บ นายกฯ ก็เซ็นอนุมัติ   
    เพราะมันมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน    
    10,000 กว่าบาท ผมขอทบทวนอีกครั้ง เรื่องไฟส่องสว่างของท่านรอง  
    ฉัตรชัยเป็นเงิน 100,000 กว่าบาท หรือเรื่องอ่ืน ๆ  มี เรื่ องการเงินหรือ
    เรื่องอะไรไม่เข้าใจ ผมขอพูดรวมนะครับว่าท่านรองนายกฯ บางครั้งอาจจะ
    ไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาท่านนายกฯ ดีกว่า เพราะท่านนายกฯ มีทีมงานที่จะตอบได้ 
    บางครั้งท่านรองนายกฯ ตอบไปแล้วในนามท่านนายกฯ ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ 
    ผมเรียนให้ทราบว่ากฎหมายให้นายกเทศมนตรีฯ ท าได้ทุกเรื่องในเขต    
    เทศบาล ขอบคุณครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ครับ  เมื่อครู่ที่ท่านบอกว่าผู้ที่ รับผิดชอบเรื่องเมรุ      
    วัดชะเมา ไม่ใช่ท่านรองฉัตรชัย นะครับ  
     ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
     เรื่องท่ี 1 เรื่องเมรุวัดชะเมา ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
    ทราบดังนี้ คือเป็นเรื่องที่เทศบาลต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล คือจัด
    ให้มีสถานที่เผาศพ แต่เนื่องจากว่าในขณะนี้ในเขตเทศบาลนั้นมีสถานที่  



๕๙ 
 

    เผาศพที่ได้มาตรฐานจ านวนมาก ในส่วนที่เทศบาลจะรับมาดูแลนั้นเป็น 
    เรื่องที่จะต้องอภิปรายกันอย่างกว้างขวางพอสมควรในการที่จะใช้       
    งบประมาณที่จะรับเมรุมาดูแล เราสามารถท าได้ในแนวทางที่ 1 คือรับเมรุ
    วัดชะเมามาดูแลและซ่อมแซมเพ่ือให้บริการประชาชน แนวทางที่ 2 คือ      
    จัดสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในการไปเผาที่มีเมรุมาตรฐานของ    
    วัดอ่ืนที่มีอยู่แล้ว ในประเด็นเรื่องเมรุวัดชะเมา ผมเรียนกับท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลและสภาเทศบาลว่าขอน าเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือในวงกว้างอีกหนึ่ง
    ครั้งและจะมารายงานข้อสรุปให้ทราบต่อไป 
     เรื่องท่ี 2 การย้ายไฟฟ้าส่องสว่างที่หน้าสถานีรถไฟนั้น ขอมอบให้
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ที่ดูแลรับผิดชอบเป็นผู้ตอบ 
     เรื่ องที่  3 การทาสีทางม้าลาย เรื่องนี้นั้นทางส านักช่างได้           
    ด าเนินการไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่จะให้ผู้รับจ้างได้เข้าท างาน 
     เรื่องที่ 4 เรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิก
    สภาเทศบาลเป็นอย่างสูง นะครับ ในเรื่องค าร้อง ในขณะนี้มีค าร้องแบบเดิม
    คือการเขียนลงในกระดาษและส่งมาตามขั้นตอนแบบเดิม ยังให้บริการอยู่ 
    และค าร้องแบบใหม่ก็คือการใช้ Application เทศบาลคอน เป็น Line    
    การใช้ Line นี้มีประโยชน์อย่างที่ 1 คือมีบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ไว้สามารถ
    สืบค้นย้อนหลังได้ อย่างที่ 2 จะสามารถใช้ในการบริหารจัดการเป็น        
    หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเราจ าเป็นต้องเพ่ิมทรัพยากรไปให้กับในงาน      
    ส่วนไหน ถ้ามีงานที่ค้างอยู่มากใน Line นั้น จะโชว์ขึ้นมาว่างานถนนยังค้าง 
    อยู่มาก งานคูระบายน้ า งานเก็บขยะ งานกองสวัสดิการสังคม งานของ           
    โรงพยาบาลยังค้างอยู่มาก งานไหนที่ยังค้างอยู่มากเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรา    
    จ าเป็นต้องไปแก้ไขปัญหา ระดมทรัพยากรไปแก้ไขปัญหาแล้วยังค้างอยู่อีก 
    แสดงว่าเราต้องแก้ไขในเชิงบริหารต้องเพ่ิมทรัพยากรเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น
    ทรัพยากรด้านคน หรือทรัพยากรด้านงบประมาณ หรือด้านของเครื่องจักร
    อุปกรณ์ Application Line นี้ จะเป็นเครื่องที่ช่วยบอก นอกจากจะเป็นอีก
    ช่องทางหนึ่งที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว ท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลได้พูดถึงเรื่องนี้ ผมจึงจดลงไปและขอบันทึกไว้ในการประชุมแห่งนี้
    ให้ทาง ICT ได้ดูกระบวนการว่าจะสามารถผนวกค าร้องแบบเก่า และ     
    Application เทศบาลคอน เข้าด้วยกันได้หรือไม่ คือให้โอกาสเขียนค าร้อง
    ใส่กระดาษแบบเดิม และถ่ายรูปและส่งมาใน Line Application  การท า
    แบบนี้ เราไม่ต้องส าเนาไว้  เพราะทุกอย่างนั้นจะจัดเก็บไว้ ในระบบ        
    อิเล็กทรอนิกส์ และอยากจะขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ใช้ Line 
    นี้นะครับ ในการที่จะส่งปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามา 
    เพราะตามที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า 1. จะมีส าเนาแน่นอน  2. ค าร้องนั้นจะ
    มาถึงผู้บริหารแบบ Real Time ทันที  3. เป็นเครื่องมือในการที่ฝ่ายบริหาร
    จะได้ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรให้ตรงกับความเดือดร้อนของพ่ีน้อง    
    ประชาชน ในส่วนของการปรับปรุง Line Application เทศบาลคอน นี้    
    จะได้มอบให้ทางฝ่าย ICT  ของเทศบาลได้ด าเนินการต่อไป ในส่วนของ      
    โครงการที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เขียนค าร้องและยังตกค้างอยู่นั้น 



๖๐ 
 

    ขอให้ท่านรองนายกฯ ได้เร่งรัด ตรวจสอบ เพ่ือแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป ครับ 
    ขอขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ
ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ครับ 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านผม   
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ผมขอชี้แจงเรื่องประเด็นที่ท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช ได้พูดคุยในสภาแห่งนี้ นะครับ  
     ประเด็นแรก เรื่องเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งได้ผ่านสภา    
    เทศบาลแห่งนี้ไปครั้งหนึ่ง ผมขอยืนยันว่ามีการย้ายแน่นอนแต่ขณะนี้อยู่ใน
    ขั้นตอนการปรึกษาหารือกับส านักช่าง เนื่องจากเรามีประเด็นอยู่ 2ประเด็น
    ก็คือ  
      1. เราจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตรงวงเวียนสถานี
    รถไฟ ก าลังพิจารณาความเหมาะสมว่าเราจะย้ายเสาไฮแมสต้นนี้ไปใช้        
    ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นมากกว่านี้ และติดไฟซึ่งไม่มีความจ าเป็น
    จะต้องใช้เสาไฮแมส ในบริเวณรอบ ๆ วงเวียนตรงนั้น เนื่องจากความสว่าง
    อะไรต่าง ๆ ก็ค่อนข้างจะมีได้โดยครอบคลุมนะครับ และ 
      2. มี โครงการที่จะปรับปรุ งวงเวียนบริ เวณหน้าวัด          
    ศรีทวี ซึ่งเป็นการต่อเนื่องกับตรงนี้ ผมขอเวลาไม่กี่สัปดาห์ คาดว่าจะ      
    สามารถชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนได้ว่าเราจะด าเนินการทางด้านไหนว่า
    เป็นแบบอย่างไร  น่าจะมีแบบมาให้ดู และสิ่งส าคัญอีกอย่างคือ ผมขอยืนยัน
    กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าเราท าตามความต้องการของ     
    พ่ีน้องประชาชนแน่นอน แต่จะย้ายไปติดตั้งตรงจุดวงเวียนอีก หรือจะย้าย
    ไปใช้ประโยชน์ใน จุดอ่ืน ๆ ก็จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนว่าเรา
    ไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้แต่ขอเวลาอีกนิด ครับ 
     ประเด็นที่ 2 เรื่องทางม้าลาย ผมขอแจ้งให้ทราบว่าผมมีความ     
    เข้าใจดีนะครับ ในเรื่องการใช้เงินในการใช้งบประมาณของเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช และมีความชัดเจนในการใช้งบประมาณ เนื่องจากเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชเราได้ตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นปีแล้ว 
    โดยงบประมาณ ถ้าท่านสังเกตนะครับ ถ้าท่านขับรถวนรอบเมือง ท่านจะ
    เห็นผู้รับเหมาเริ่มลงมือด าเนินการในจุดแรกที่เราใช้งบประมาณไปก็คือ 
    แนวถนนพัฒนาคูขวางในการตีเส้นทางม้าลาย ผมต้องขออภัยว่าในการใช้
    งบประมาณในการท าทางม้าลาย เทศบาลไม่มีขีดความสามารถที่จะท าสีเอง 
    ต้องจ้างผู้รับเหมา เนื่องจากเป็นสีพิเศษ ต้องใช้เป็นสีที่ต้องใช้ความร้อน    
    ผมขอเวลาว่าข้ามปีงบประมาณ ในเดือนหน้าเราสามารถด าเนินการได้      
    แน่นอน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่มากมาย แต่ก็ยุ่งยากในการที่จะมาโอน เงิน      



๖๑ 
 

    งบประมาณในการกันเงินอะไรต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่เราท ากันในเรื่องอ่ืน ๆ 
    ณ วันนี้ ครับ ผมขอชี้แจงว่าเราจะรีบเร่งให้เร็วที่สุดคาดว่าภายในเดือนหน้า
    ก็จะสามารถด าเนินการได้เพราะเรามีแผนอยู่แล้วในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลขอมานะครับ เราก็จะพยายามด าเนินการให้อย่างเร่งรีบอยู่แล้ว  
     ส่วนเรื่องค าร้องอีกประเด็นหนึ่ง ผมขอชี้แจงว่า เราให้ความส าคัญ
    ในทุกค าร้องที่เข้ามายังเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นค าร้องของท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลเอง และเราก็ต้องให้ความส าคัญกับค าร้องของพ่ีน้องประชาชน
    เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้น อาจจะช้าไปบ้างอาจจะเร็วไปบ้าง อาจจะ
    ไม่ได้ดั่งใจบ้าง ผมเปิดรับทุกความคิดเห็น เพราะปกติผมบอกว่าขึ้นมาแจ้ง
    กับผมได้ว่าตรงนี้เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขอท าก่อน เนื่องจาก
    ชาวบ้านจะเดือดร้อนมาก เนื่องจากเป็นจุดอันตราย เนื่องจากอะไรต่าง ๆ 
    นะครับ ผมยินดีและขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
    ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
    อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญท่านสมชาย สังข์วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ครับ ขอเชิญครับ  
 
นายสมชาย  สังข์วิเชียร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านกระผม
    นายสมชาย  สังข์วิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 1 ครับ ผมจะขอสอบถามเรื่องวัคซีนซิโนฟาร์มครับผม ที่เราได้
    จัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลของเราไป    
    จ านวน 15,000 คน ผมคิดว่าวัคซีนตัวนี้ยังคงเหลือ ซึ่งเหลือจากหลาย ๆ 
    สาเหตุครับ เช่น เสียชีวิตก่อนถึงคิวฉีดวัคซีน บางท่านถึงคิวของหมอพร้อม 
    บางท่าน Walk in โรงละครของโรงพยาบาลมหาราช และบางท่านก็ได้ไป
    ซื้อมาจากโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือจะได้ฉีดครับ และอีกประเด็นครับ           
    บางท่านได้คิวจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับเทศบาลของเรา แต่ได้มีเจ้าหน้าที่
    ของเทศบาลได้โทรให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้มาฉีดวัคซีนซิโนแวค ครับ     
    ผมเกิดข้อสงสัยตรงนี้ครับว่าท าไมต้องให้เค้ามาฉีดซิโนแวคในเมื่อเค้าได้   
    รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครับ ผมคิดว่าวัคซีนซิโนฟาร์ม ถ้าหากยัง  
    มีเหลือ ขอให้น ามาลงทะเบียนรอบใหม่จะได้หรือไม่ ในรอบตกค้าง เพราะ
    บางท่านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ลูกหลานไม่มีความช านาญในโซเชียล     
    ตกข่าว และอีกอย่างครับ ผมอยากทราบว่าผู้บริหารได้จัดงบประมาณ     
    สนับสนุน ให้มีเข็มที่ 3 อีกหรือไม่ครับ 
 
 



๖๒ 
 

     เรื่องที่ 2 เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลาง เริ่มจากคลองสะพาน   
    สวนหลวงจนถึงสี่แยกศาลามีชัย ตอนนี้แสงสว่างน้อยมาก บางโคมก็     
    หมดอายุ บางโคมก็ดับ ผมอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยจัดสรรงบประมาณส่วนนี้
    ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ์  ขอขอบคุณท่านสมชาย  สังข์วิเชียร  สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ  
      เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ  
  
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน     
     เรื่องวัคซีนนะครับ ผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมก็สามารถลงทะเบียน
    จองวัคซีนซิโนฟาร์มได้ ในการลงทะเบียนหมอพร้อมและซิโนฟาร์มนั้น    
    จะเป็นคนละระบบกัน ทางโรงพยาบาลเทศบาลนั้นจะท าหน้าที่ว่า เมื่อถึง
    คิวหมอพร้อมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งทุกคนที่ลงทะเบียน     
    เนื่องจากจะไม่ทราบว่าคนไหนลงทะเบียนซิโนฟาร์มไปบ้างหรือวัคซีนตัวอ่ืน
    ไปบ้าง ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่ โทรไปแจ้งทั้ ง 900 คน ใน 1 วัน          
    เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ก็จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะฉีดวัคซีน   
    ซิโนแวค ตามคิวหมอพร้อมเลย หรือจะฉีดซีโนฟาร์ม   
     ประเด็นต่อไปคือ ในขณะนี้เราวางแผนไว้ว่าวัคซีนซิโนฟาร์มเราจะ
    ฉีดให้ครบตามที่ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 14,000 กว่าคน ในวันที่ 5 
    ตุลาคม 2564 นี้ก็จะตัดยอด และจะได้น าวัคซีนที่เหลืออยู่ เพราะว่า      
    ไม่ได้มาฉีดด้วยเหตุผลส่วนตัวประการใด ๆ ก็ตาม ประมาณ 15 % ของ
    ยอด 15,000 คนนี้ 15% จะไม่ได้มาฉีด ใน 15 % นี้จะได้น ามาจัดสรร
    ให้กับผู้ที่ควรจะได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน คือกลุ่มที่เรียกว่า  608 ซึ่ง 60 
    คืออายุ 60 ปีขึ้นไป และ 8 นั้นคือ มี 8 โรคเสี่ยง ส่วนจะด าเนินการกับ
    วัคซีนซิโนฟาร์มที่เหลืออยู่นี้ให้ถึงกลุ่มเสี่ยงนี้ได้อย่างไร ผมขอขอบคุณเป็น
    อย่างยิ่งว่าเราจะได้มีวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
    และผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านให้มากกว่านี้ เพ่ือจะดึงกลุ่มเหล่านี้ที่มีอยู่ทุกตรอก 
    ทุกซอยให้มาฉีดให้ครบก่อน หลังจากนั้นหากมีเหลือจึงจะให้กับภาค    
    ประชาชนทั่วไป 
      ส่วนวัคซีนเข็มที่ 3 ในขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วที่โรงพยาบาล
    เทศบาลนะครับ แต่ให้เฉพาะผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 
    หรือวัคซีนชนิดอ่ืน เช่น ซิโนฟาร์มนี้ไม่สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ ซึ่ง     
    สามารถลงทะเบียนได้ และผมจะได้สอบถามทางโรงพยาบาลว่าเข็มที่ 3 นั้น 
     จะให้ฉีดเมื่อไหร่ ก็ยังรอนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขว่าส่วนของ     
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้เริ่มฉีดเมื่อไหร่ เนื่องจากว่าเป็นวัคซีนเข็ม 3             
    แอสตร้าเซนเนก้า ของกระทรวงสาธารณสุข ตอนนี้สามารถเริ่มลงทะเบียน
    ได้แล้วครับ เรื่องต่อไปคือ 



๖๓ 
 

     เรื่องไฟฟ้าเกาะกลางถนนจากสวนหลวงไปถึงศาลามีชัย เนื่องจาก
    หลอดไฟนั้นเริ่มเสื่อม ความสว่างน้อยลงกว่าเดิม จะมอบหมายให้ท่านรอง 
    นายกเทศมนตรีฯ ท่านผู้อ านวยการส านักช่าง ได้เข้าไปตรวจสอบว่าความ สว่าง
    นั้นลดลงมากจนถึงเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือไม่  หากมีความจ าเป็น    
    จะต้องเปลี่ยนเพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน เทศบาลจะได้รีบเร่ง
    ด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 ครับ ขอเชิญครับ  

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียนท่าประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ครับ ผมแตน
    ตากสิน จิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ในต าแหน่งของเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ก่อนจะเข้าสู่เรื่องประเด็นที่จะน าหารือในทีประชุมแห่งนี้ ผมเองก็ต้องกราบ
    ขอบคุณ ท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ที่ได้กรุณาเอ่ยนามและชื่นชมการ
    ท างานของกระผมผ่านสภาแห่งนี้ในการท างาน ตอบโจทย์ในยุคดิจิตัล    
    การสื่อสารออนไลน์ ได้ท างานได้รวดเร็วทันใจพ่ีน้องประชาชนต้องกราบ
    ขอบคุณ คุณจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ไว้เป็นอย่างสูงนะครับ ทุกท่านครับ
    เมื่อการประชุมครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา สภาแห่งนี้ได้มอบหมายให้กระผมด ารง
    ต าแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นตัวแทนของสมาชิก
    สภาเทศบาลแห่งนี้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียน
    เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นะครับ ในการประชุมที่ผ่านมาของโรงเรียนเทศบาล     
    วัดมเหยงคณ์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เวลา      
    10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ นะครับ ผมได้น า
    เรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าในฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    การน าปัญหาเร่งด่วนและการน าปัญหาที่สะท้อนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแก้ไข
    ปัญหาในอนาคตนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน 
    ในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมเองได้ไปมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ    
    สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ดังกล่าว ที่ ผ่ า น ม า ก็ มี เ สี ย ง      
    สะท้อนจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ท่านภูภัทร  ยกทวน 
    อดีตผู้อ านวยการสถานศึกษานครตรัง ท่านเองก็มาด ารงต าแหน่งเป็น    
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์     
    ได้สะท้อนปัญหาฝากบอกกล่าวให้น าพาไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคต เรื่อง
    ของการดูแลสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นะครับ ผมเอง
    เมื่อรับปัญหามาแล้วก็ในฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับมอบด้วย
    ความหวังของคณะกรรมการว่าจะน าสะท้อนปัญหาเหล่านี้ผ่านสภาเทศบาล 
    ก็ได้มาศึกษาข้อมูล เบื้องต้นได้มีการสอบถามกับผู้อ านวยการก็ทราบว่าก่อน     



๖๔ 
 

    งบประมาณปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการบริหารเทศบาลของทีมสมนึก ภายใต้
    การน าของนายกที่ชื่อสมนึก  เกตุชาติ การดูแลสาธารณูปโภค เทศบาล
    ดูแล 100 % ทุกเดือน จนกระทั่งงบประมาณปี พ.ศ. 2555 เมื่อวานผม
    เองได้มาดูข้อมูลที่ส านักการศึกษา ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือ
    นะครับ ปี พ.ศ. 2555 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดูแลสถานศึกษา 
    ซึ่งทีมสมนึกเอง ดูเรื่องของการศึกษาเป็นหลักเป็นเรื่องส าคัญนะครับ       
    การดูแลสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งส าคัญนะครับ ปี พ.ศ. 2555 งบประมาณปี 
    พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2562 นะครับ จากเทศบาลจะทราบกันด้วย
    วาจานะครับว่าเทศบาลดูแล 100 % กลับเป็นเทศบาลดูแล 6 เดือน ครึ่ง ๆ    
    วัดครึ่ง กรรมการครึ่ง โรงเรียนดูแลรับผิดชอบ 6 เดือน นะครับ และเมื่อ
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้การน าของท่านผู้อ านวยการประเสริฐศักดิ์  
    สมจิตต์  ท่านด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษาในขณะนั้น 
    ได้มีการผลักดันให้เทศบาลได้ดูแลทั้งหมด 9 เดือน โรงเรียนรับผิดชอบ 3 
    เดือน และมาในปีงบประมาณ 2564 ก่อนที่คณะบริหารชุดใหม่ภายใต้       
    การน าของทีมสมนึก ภายใต้การน าของท่าน ดร .กณพ  เกตุชา ติ            
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มาดูแลจนถึงปัจจุบัน ก็กลับไปเป็น
    เทศบาลดูแลให้ 6 เดือน โรงเรียนรับผิดชอบ 6 เดือน นะครับ ผมเองก็
    เล็งเห็น และได้สะท้อนปัญหาว่าการดูแลสถานศึกษานั้น งบประมาณต่าง ๆ นั้น
    เราในฐานะของต้นสังกัดและอยาก ให้เงินงบประมาณของโรงเรียนนั้นไป
    ใช้จ่ายในประโยชน์เพ่ือการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นมากกว่า     
    จึงขออนุญาตที่จะสะท้อนปัญหาฝากผ่านท่านประธานสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราช ในอนาคตอันใกล้ ผมเชื่อว่าภายใต้การน าของท่านนายกฯ 
    กณพ  เกตุชาติ จะมีการผลักดันให้ เทศบาลนั้นดูแล 100 % ขอบคุณครับ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน     
     ในหัวข้อค่าสาธารณูปโภคก็คือ ค่าน้ า ค่าไฟ ของโรงเรียนนั้น      
    ผมขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงเรื่องนี้   
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์   ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรี นคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ 

นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ  
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมต้อง
    น าเรียนว่าต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับว่า ค่าสาธารณูปโภคที่เราแบ่งกัน
    ในการดูแล งบเดือนก็จะมีค่าสาธารณูปโภคอยู่ด้วย และหากเรารับ 12 
    เดือน เท่ากับภาระงบประมาณจะเกิดขึ้นกับเทศบาลเต็มตัว ที่เรารับโดย



๖๕ 
 

    ลักษณะการแบ่งครึ่ง จะมีผลเรื่องการบริหารงบประมาณของโรงเรียนด้วย 
    สมมติว่าค่าแอร์ ต้องน าเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า ถ้าเทศบาลรับ 
    100 % เป็นเงิน 100,000 ก็ถึงครับ ท่านต้องท าความเข้าใจเพราะ     
    บางครั้งการประชุมต้องพยายามแยกให้ออกว่าที่ เทศบาลรับผิดชอบ         
    6 เดือน โรงเรียนรับผิดชอบ  6 เดือน ก็จะได้เริ่มบริหารงบประมาณ     
     ถ้าท่านได้เข้าไปในบางโรงเรียน ท่านก็จะเปิดแอร์กัน ส่วนนี้ถ้างบประมาณ
    เค้าก็จะรู้ว่าบริหารส่วนไหนที่มีความจ าเป็นขนาดไหน อย่างไร ขอน าเรียน
    ว่าถ้าจ าไม่ผิดท่านไปเปิดดู ท่านอาจจะดูผิด หรือว่าน ามาให้ผมดูว่าที่เราเคย
    ดูน่าจะ 6 เดือน หรือ 9 เดือนเป็นอย่างมากถ้าผมจ าตัวเลขในปี 2554 
    พวกเราหมดวาระในปี พ.ศ. 2554 นะครับ เพราะฉะนั้นในปี พ.ศ. 2555 
    ก็จะเป็นเรื่องที่มีการปรับกันมาเพ่ือที่จะช่วยกันดูแล เพราะบางโรงเรียนมี
    เครื่องปรับอากาศ 30 เครื่อง และมีการติดตั้งเพ่ิมมาก่อนหน้านี้เพ่ิมเข้ามาอีก 
    ถ้าเรารับผิดชอบเต็ม ๆ นะครับ ภาระงบประมาณของส านักการศึกษาใน
    เรื่องของการพัฒนาก็จะลดลง เดี๋ยวท่านอาจจะไปดู และผมก็จะไปดู    
    เพ่ิมเติมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่เราหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 
    ผมจ าได้นะครับ รับผิดชอบเพียงครึ่งหนึ่ง เพ่ือให้การบริหารจัดการที่จะให้
    โรงเรียนก็จะมีส่วนร่วม ถ้าจ าไม่ผิดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดู เพราะว่าพวก
    เรามาหมดวาระในปี พ.ศ. 2554 เดือนพฤษภาคม เริ่มมีการเลือกตั้งใหม่
    นะครับ คิดว่าที่เราจะไปเหมารวมทั้งหมดมันหนักแน่นอน เพราะหากเราไป
    รับผิดชอบค่าไฟฟ้า ซึ่งใช้ทั้งโรงเรียนเค้าก็มีงบสาธารณูปโภคอยู่ด้วย ถ้าเรา
    จัดลักษณะงบประมาณแบบ 50 / 50 เค้าก็จะช่วยในเรื่องการบริหาร     
    งบประมาณด้วยว่าเค้าต้องประหยัดอย่างไร ช่วยกันอย่างไร ต้องน าเรียนว่า
    เราไม่เคยจัด 100 % ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนคร    
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ  
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่   
    ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่
    ๓ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ได้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
    กระผม ในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ  
    ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านรองนายกเทศมนตรีนคร
    นครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ     
    ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช แห่งนี้เป็นอย่างดี ส าหรับวันนี้กระผมขอปิดประชุมครับ 
      
เลิกประชุมเวลา  14.15 น. 



๖๖ 
 

 
 
      


